

SAO HẠN TÂN HỢI NĂM 2019: NAM HAO TÀI, NỮ MAY MẮN

SAO CHIẾU MỆNH **TÂN HỢI** NĂM 2019



Theo quy luật tình sao chiếu mệnh thì mệnh nam Tân Hợi năm 2019 gặp phải sao Thái Bạch chiếu mệnh mang đến những hạn ách về tiền tài trong năm, còn ở mạng nữ thì lại được may mắn trong cuộc sống khi kết tinh Thái Âm chiếu mệnh. Để biết đầy đủ hơn, mời các bạn tiếp tục đón xem nội dung của bài viết

Sao chiếu mệnh tân hợi 2019 nam mạng



SAO CHIẾU MỆNH **NAM MẠNG**

*Thái Bạch sao áy khôn cùng
Làm ăn thua lỗ tứ tung thờ dài
Tháng năm là tháng ách tai
Gia đình xáo trộn trong ngoài bất an*

- **Sao chiếu mệnh:** Năm nay, Quý bạn gặp sao Sao Thái Bạch chiếu mạng, dễ sinh chuyện thị phi, tranh chấp, tiền bạc hao tốn. Sao Thái Bạch thuộc hành Kim, đối với mạng Kim, ít bị thiệt hại.
- **Vận hạn:** Hạn Toán Tận chỉ sự toan tính thường gặp trở ngại chống phá cố gắng sẽ vượt qua, nhưng cần phòng tai nạn, xe cộ đi lại cần chú ý.
- **Tứ trụ:** Với Thiên Hao, Địa Hao: Công danh tài lộc gặp chống phá, không thuận gia đình. không nên đầu tư làm ăn, bản thân dễ gặp chuyện không lành, cần phòng bệnh nạn cuộc sống thường gặp điều trái ý, cần phải cố gắng nhiều, sẽ vượt qua.

Kết luận

Xem [tử vi nam Tân Hợi năm 2019](#) phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt Ngũ Hành để luận giải, năm nay Can Kỷ thuộc Âm, Ngũ Hành hợp Thổ. Hậu vận là Thiếu Góc, Thổ

vận bất cập. Đối với Quý bạn mạng Kim, gặp năm Mộc là tương khắc lẫn nhau. Tuy nhiên gặp sao Thái Bạch là một sao xấu chủ về tiền bạc có sự tiêu pha hao tán nhiều. Được Vận niên rất tốt tạo nhiều cơ hội để phát huy khả năng, công việc có thêm quyền hạn dễ xếp đặt, toan tính, danh chức tiến thăng. Xem tử vi tuổi Tân Hợi 1971 năm 2019 có thể nói, đây là năm tốt hay xấu, tùy thuộc vào bạn mệnh quý bạn.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày rằm (15) âm-lịch dùng 8 đèn cầy (nên), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái : "Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem chi tiết hơn về sao Thái Bạch năm 2019: <https://doctailieu.com/tu-vi/sao-thai-bach-nam-2019>

Sao chiếu mệnh tân hợi 2019 nữ mạng



*Thái Âm chiếu mệnh năm nay
Khởi bị đau mắt trặc tay treo giò
Đàn ông ít nặng nhẹ lo
Đàn bà khâu thật đôi co quấy rầy...*

- **Sao chiếu mệnh:** Quý bạn gặp sao Sao Thái Âm chiếu mạng, trong công việc hay cuộc sống đều có được những may mắn để dẫn tới thành công.. Sao Thái Âm thuộc hành Kim, đối với mạng Kim, trong thuận lợi sẽ ẩn chứa những sự rủi ro nếu như ăn ở không ngay chính.
- **Vận hạn:** Năm nay quý bạn gặp Hạn Huỳnh Tuyền, cần đề phòng tất cả các bệnh liên quan đến đường máu huyết. Đồng thời cũng phải cẩn thận khi ra ngoài giao lưu, ăn uống với bạn bè.
- **Tứ trụ:** Về Tứ trụ, với Thiên Lợi, Địa Hao: Trong công việc của quý bạn sẽ gặp nhiều sự thuận lợi, thăng tiến, tuy nhiên cần đề phòng tai nạn và gia đạo có nhiều rối rắm.

Kết luận

Phối hợp các yếu tố trên tử vi Tân Hợi năm 2019 nữ mạng: đối với quý bạn mạng Kim, gặp năm Mộc là tương khắc biểu hiện cho một năm sức khỏe không được tốt. Sao chiếu mạng, Vận niên rất tốt, công việc làm ăn có người giúp đỡ tài lộc dễ vào nếu cứ tiếp tục làm việc ở môi trường quen thuộc.

Cách giải hạn

Mỗi tháng vào ngày 26 âm-lịch dùng 7 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái : "Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

► Xem chi tiết hơn về sao Thái Âm năm 2019

Trên đây là những thông tin hữu ích về sao chiếu mệnh tuổi Tân Hợi năm 2019 trên đã giúp bạn nắm bắt được vận mệnh của mình, đồng thời sẽ có những bước đi phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống và khả năng của mình. Chúc các bạn một năm mới Vạn Sự Hạnh Thông.